

TRIỂN KHAI GIÁM SÁT...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 18/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU, ngày 30/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về phát triển kinh tế - xã hội đối với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. Các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến

Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; thành viên đoàn giám sát dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã công bố Quyết định, Kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU, ngày 30/12/2020 của

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về phát triển kinh tế - xã hội đối với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; đề cương báo cáo kết quả tự giám sát đối với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và các đơn vị được thẩm tra, xác minh. Theo kế hoạch, đoàn sẽ chia làm 3 tổ giám sát 9 đơn vị, địa phương, thời gian hoàn thành trong tháng 9/2022.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của

Đảng, đây là việc làm thường xuyên, định kỳ để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Qua giám sát đánh giá đúng thực trạng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU. Trên cơ sở đó tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; đồng thời đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời

gian tới. Đồng chí cũng thống nhất với nội dung, thời gian, phương pháp tiến hành giám sát, đồng thời đề nghị đoàn giám sát phân công nhiệm vụ cho các thành viên, hướng dẫn tổ chức đảng được giám sát xây dựng báo cáo giám sát; tổ chức giám sát theo kế hoạch, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các tổ chức đảng liên quan phối hợp chuẩn bị nội dung, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ.

THU HIỀN

Bí thư Huyện ủy Hưng Hà đối thoại với cán bộ quản lý ngành giáo dục

Chiều ngày 18/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại chuyên đề giữa đồng chí Trần Hữu Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy với cán bộ quản lý ngành giáo dục của huyện.

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại đã có nhiều ý kiến phát biểu, tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các vấn đề như: Trung những năm tới, các chương trình mục tiêu

cho phát triển giáo dục nên tập trung cho các trang thiết bị dạy học hiện đại; thiết bị trong các phòng học bộ môn; trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số trong giáo dục; việc cấp trang thiết bị dạy học cần phải kịp thời ngay từ đầu năm học để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Các đại biểu đề nghị lãnh đạo huyện chỉ đạo các phòng, ngành có liên quan hướng dẫn các địa phương xây dựng, bổ sung quy hoạch tổng

thể trường học bảo đảm đủ các yêu cầu về cơ sở vật chất của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Đối với một số môn học đặc thù như tin học, ngoại ngữ, âm nhạc, mỹ thuật đề nghị huyện có hình thức bố trí một giáo viên dạy tại nhiều cơ sở giáo dục nhằm khắc phục tình trạng giáo viên dạy chéo chuyên môn đào tạo, kém hiệu quả. Huyện có cơ chế tuyển dụng và hợp đồng dài hạn đối với nhân viên nuôi dưỡng trong các cơ

sở giáo dục để họ yên tâm làm việc; mỗi cơ sở giáo dục cần có 1 nhân viên y tế chuyên trách để bảo đảm kịp thời việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh; nghiên cứu có cơ chế đặc thù thu hút những sinh viên sư phạm xuất sắc tham gia công tác, cống hiến cho ngành giáo dục huyện, nhất là trong lĩnh vực phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, nguồn nhân tài tương lai của huyện... Đồng chí Bí thư Huyện ủy Hưng Hà đã lắng nghe, tiếp thu và trả lời các ý kiến, đề xuất của các cán bộ quản lý ngành giáo dục huyện. Nội dung trả lời, trao đổi, làm rõ của đồng chí Bí thư Huyện ủy

đều đi thẳng vào vấn đề, cụ thể, xác đáng nên được các đại biểu tham dự đồng tình, đánh giá cao.

Thông qua hội nghị tiếp xúc, đối thoại giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện kịp thời nắm bắt thực trạng các vấn đề đặt ra hiện nay của ngành giáo dục huyện cũng như tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, giáo viên; từ đó có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo của huyện đáp ứng xu thế hội nhập, phát triển của đất nước.

ĐÀO QUYÊN

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

* Sáng ngày 18/8, tại xã An Châu, huyện Đông Hưng tổ chức ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)" năm 2022.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Đông Hưng đang duy trì hoạt động 207 mô hình quần chúng tự quản an ninh trật tự (ANTT) ở 157/229 thôn, tổ dân phố. Các mô hình ANTT và 237 tổ hòa giải trong những năm qua phát hiện và trực tiếp hòa giải thành 368/445 vụ việc mâu thuẫn ở cơ sở, cung cấp nhiều thông tin phản ánh các

hành vi vi phạm trên các lĩnh vực, giúp các cơ quan, ban, ngành và đặc biệt là lực lượng công an kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm pháp luật và tội phạm, tệ nạn xã hội.

Để phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" lan tỏa, hiệu quả, thời gian tới các đơn vị, địa phương phổ biến tuyên truyền tập trung làm tốt công tác tham mưu, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bảo

đảm ANTT. Tiếp tục thực hiện đề án xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ", góp phần xã hội hóa nhiệm vụ bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại ngày hội, 13 cá nhân được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương bảo vệ ANTQ; 26 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" được các cấp khen thưởng.

* Chiều ngày 18/8, xã An Đông (Quỳnh Phụ) tổ chức ngày hội "Toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2022. Đây là đơn vị được huyện Quỳnh Phụ chọn làm điểm tổ chức ngày hội.

Phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" trên địa bàn xã An Đông thời gian qua thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả đã được xây dựng, nhân rộng và đi vào hoạt động có chiều sâu hướng tới mục tiêu chung là bảo đảm ANTT trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã xây dựng và duy trì mô hình tổ

tự quản về ANTT tại các thôn; thành lập 6 tổ hòa giải với nhiều thành viên tham gia từ các tổ chức, đoàn thể; nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống tội phạm... qua đó góp phần quan trọng trong giữ gìn ANTT và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" trên địa bàn huyện được Công an tỉnh, UBND huyện khen thưởng.

TRUNG HIẾU - ANH TH�

Tuyên dương, khen thưởng con công nhân viên chức lao động có thành tích xuất sắc, vượt khó học giỏi

* Chiều ngày 18/8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức tuyên dương con công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) có thành tích xuất sắc, vượt khó học giỏi năm học 2021 - 2022.

Năm học 2021 - 2022, thành phố Thái Bình có hơn 6.000 cháu là con CNVCLĐ từ lớp 1 đến lớp 12. Trong năm học, với cố gắng nỗ lực, các cháu đạt thành tích cao trong học tập: 12 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc gia, 98 cháu học sinh giỏi cấp tỉnh, 301 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố và hàng nghìn cháu học sinh giỏi cấp trường.

Tại buổi gặp mặt, 171 học sinh có thành tích xuất sắc, vượt khó học giỏi năm học 2021 - 2022 được LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ thành phố khen thưởng với tổng số tiền trên 60 triệu đồng. Ngoài ra, kết thúc năm học 2021 - 2022, các công đoàn cơ sở thuộc LĐLĐ thành phố đã tuyên dương tặng quà cho 5.603 cháu học sinh là con CNVCLĐ đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng.

* Sáng ngày 18/8, LĐLĐ huyện Kiến Xương tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh là con CNVCLĐ có thành tích xuất sắc, học sinh vượt

khó học giỏi năm học 2021 - 2022.

Năm học 2021 - 2022, huyện Kiến Xương có 3.777 học sinh là con cán bộ, CNVCLĐ học từ lớp 1 đến lớp 12. Trong đó, có 1.344 cháu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, 1.860 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường, 173 cháu đạt học sinh giỏi cấp huyện, 54 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh và 7 cháu đạt giải cấp quốc gia.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện đã khen thưởng 93 cháu học sinh vượt khó, có thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022 với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng.

* LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức tuyên dương con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi năm học 2021 - 2022.

Năm học 2021 - 2022, toàn huyện Quỳnh Phụ có 7.837 cháu là con CNVCLĐ từ lớp 1 đến lớp 12. Mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng nhiều đến việc học tập của các cháu song với sự nỗ lực, các cháu đạt thành tích cao trong học tập. Trong năm học có 2.771 cháu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, 3.906 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường, 1.093 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, 67 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong số các cháu đạt học sinh giỏi các cấp có 87 cháu có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập.

Tại buổi gặp mặt, 154 học

sinh vượt khó, học giỏi năm học 2021 - 2022 được LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ khen thưởng với tổng số tiền trên 50 triệu đồng. Ngoài ra, 125 công đoàn cơ sở cũng phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động và hội khuyến học cơ sở tổ chức gặp mặt, tặng quà động viên các cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp và học sinh vượt khó với tổng số tiền thường trên 1,2 tỷ đồng.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm động viên, khích lệ tinh thần hiếu học, vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập của các cháu con CNVCLĐ; qua đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của công đoàn các cấp trong công tác chăm lo đời sống đoàn viên, CNVCLĐ.

NHÓM PHÒNG VIÊN

Phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho người cao tuổi

Sáng ngày 18/8, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho 150 hội viên là thành viên 5 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 2 huyện Tiến Hải và Kiến Xương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về hoạt động bảo vệ môi trường hiện nay ở nước ta; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; chuyên đề chống rác thải nhựa, chống ô nhiễm không khí; cách thu gom và phân loại

rác thải tại gia đình; NCT tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Ban đại diện Hội NCT tỉnh cũng xây dựng mô hình tự quản bảo vệ môi trường và lựa chọn 5 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 2 huyện Kiến Xương và Tiến Hải để làm mô hình điểm.

Thông qua hoạt động, hội viên NCT nâng cao kiến thức về bảo vệ môi trường, từ đó tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường của địa phương.

TIẾN DAT

Ra mắt mô hình "Xã an toàn về ma túy"

UBND xã An Tràng (Quỳnh Phụ) vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình "Xã an toàn về ma túy".

Mô hình "Xã an toàn về ma túy" của An Tràng có 4 tổ tự quản an toàn về ma túy ở các thôn có nhiệm vụ chủ động nắm bắt tình hình an ninh trật tự; tuyên truyền chính sách pháp luật, Luật Phòng, chống ma túy, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa đấu

tranh các loại tội phạm. Qua đó giúp nhân dân hiểu rõ hơn tác hại của ma túy, tránh bị dụ dỗ, lôi kéo vào các hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán các chất ma túy; tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Tại địa phương cũng tổ chức ký cam kết tới các đoàn thể, thôn làng và quần chúng nhân dân về thực hiện xã an toàn về ma túy.

NGUYỄN CƯỜNG

Điều tra, giám sát chỉ số côn trùng tại khu vực có ca mắc sốt xuất huyết nội sinh



Cán bộ y tế phát hiện muỗi, bọ gây truyền bệnh sốt xuất huyết tại khu vực các hộ xung quanh nhà bệnh nhân.

Sáng ngày 18/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy, Trạm Y tế xã Thụy Xuân (Thái Thụy) tổ chức điều tra, giám sát chỉ số côn trùng tại khu vực đã ghi nhận có ca mắc sốt xuất huyết (SXH) nội sinh ở thôn Vạn Xuân Đông, xã Thụy Xuân. Ca mắc SXH nội sinh là nữ, sinh năm 1984. Trong 1 tháng qua, bệnh nhân và người nhà không đi ra khỏi huyện. Trên

địa bàn xã cũng chưa ghi nhận có ca mắc SXH nội sinh. Ngày 8/8/2022, bệnh nhân có biểu hiện sốt, mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn. Đến ngày 10/8, bệnh nhân đến khám, xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy và được chẩn đoán mắc SXH. Các biện pháp phòng, chống SXH đã được triển khai ngay sau khi có thông tin về ca mắc trên địa bàn. Tiếp tục các hoạt động phòng, chống dịch tại khu vực

HOÀNG LANH

CHUẨN BỊ CHU ĐÁO...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 18/8, đoàn công tác của Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; việc thành lập ban tổ chức Đại hội, các tiểu ban phục vụ, một số nội dung chính về chương trình, văn kiện, nhân sự Đại hội; công tác tuyên truyền, việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội. Dự kiến Đại hội diễn ra trong 2 ngày 15, 16/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn những ý kiến chỉ đạo, đóng góp của đoàn công tác Trung ương Đoàn về công tác chuẩn bị Đại hội. Để Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình thành công tốt đẹp, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đề nghị trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các văn kiện Đại hội. Chủ đề các diễn đàn tại Đại hội cần ngắn gọn, cô đọng, có định hướng rõ nội dung thảo luận; tham luận tại Đại hội phải có trọng tâm, trọng điểm, nêu bật được kết quả và có giải pháp đề nâng cao chất lượng công tác đoàn thời gian tới; công tác tuyên truyền Đại hội cần đa dạng hình thức, tạo hiệu ứng lan tỏa tới đông đảo đoàn viên, thanh niên. Để bảo đảm được màu sắc của đoàn, cần xây dựng chi tiết các phương án, kịch bản chương trình, công tác tổ chức Đại hội; quan tâm đến công tác tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội; công trình, phần việc thanh niên chào mừng phải bảo đảm tính thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế.

KUÂN PHƯƠNG

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

việc quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời và trang trí đường phố bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, mỹ quan, trật tự đô thị, từ đó tạo nên sự thay đổi diện mạo đô thị trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng chí đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, địa phương, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện quy trình, trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật; cụ thể hóa các nội dung trong quy định để các địa phương thuận tiện trong việc thực hiện. Sau khi văn bản ban hành, đề nghị các địa phương triển khai thực hiện để trước tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các địa phương sẽ có diện mạo mới trong hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời, trang trí đường phố nền nếp, văn minh.

Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022

Sáng ngày 18/8, Ban Dân vận Huyện ủy Kiến Xương phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022 cho các đồng chí phó bí thư, chủ tịch ủy ban MTTQ, phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy truyền đạt nội dung về công tác tin ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền; nghiệp vụ công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đây đều là những nội dung quan trọng về công tác dân vận hiện nay.

Hội nghị nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận, đồng thời bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ trong tham mưu và giải quyết các vấn đề về công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong giai đoạn hiện nay, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác thời gian tới.

THU THUY

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 18/8

Thế giới: Hơn 598,3 triệu ca mắc Covid-19
Tính đến chiều ngày 18/8, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 598,3 triệu ca, trong đó hơn 6,464 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Có 3.295 ca mắc Covid-19 mới
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 18/8 của Bộ Y tế cho biết có 3.295 ca mắc Covid-19 mới, cao nhất trong 3,5 tháng qua. Trong ngày 18/8 có gần 8.800 ca được công bố khỏi bệnh; 208 bệnh nhân nặng đang được trị nhưng không có ca mắc Covid-19 nào tử vong.

Thái Bình: Tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân Covid-19 mới
Trong ngày, các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 48 bệnh nhân. Tính đến hết ngày 17/8, Thái Bình đã tiêm hơn 4,126 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, 58,26% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 4 mũi; 25,21% số trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm 3 mũi; số trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 2 mũi vắc-xin là 91.405 trẻ, đạt 44,16%.

DUY TÙNG

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 / 0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 / 0914.590.476 / 0227.3831.885